



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

## ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน นางสาววาสนา จอนแจง

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง หลักสูตรบูรณาการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/620>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 24 กรกฎาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต  
[www.Vichakan.net](http://www.Vichakan.net)

**ชื่อเรื่อง** หลักสูตรบูรณาการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

**ผู้วิจัย** นางสาววาสนา จ้อนแจง

**ปีการศึกษา** 2567

### บทคัดย่อ

หลักสูตรบูรณาการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร และการค้าขาย ตามนโยบาย “การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ”

ที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่

การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วไป 3 ด้าน คือ

จิตพิสัย (Affective Domain) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และ ด้านการจัดการเพื่อความปลอดภัย (Safety Management) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดำเนิน

การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร และการค้าขาย และได้นำมาจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน เป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชรและการค้าขายที่บูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้

ที่มีความเหมาะสมกับความสามารถและวัยของนักเรียน การดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล

ในการจัดกิจกรรมนี้ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนนำความรู้ต่าง ๆ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบูรณาการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้เกิดทักษะที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนอันได้แก่ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ส่งเสริมในเรื่อง รักการอ่าน ทำเป็น

การแก้ปัญหา

มีแรงบันดาลใจการทำงานในรูปแบบโครงงานที่จะสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ และให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/620>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 24 กรกฎาคม 2567

พิมพ์ : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 13.22 น.